

ทำชีวิตให้มีคุณภาพ



ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี

อย่าสร้างอารมณ์เป็นพิษขึ้นในจิตใจในเวลาเช้า ตื่นแล้วก็นั่งสงบใจพูดกับตัวเองว่า *“วันนี้ฉันจะอยู่อย่างคนสงบ ฉันจะอยู่อย่างคนมีสติปัญญา ฉันจะอยู่อย่างคนรู้เท่าทัน สรรพสิ่งทั้งหลาย ฉันจะไม่เป็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่จำเป็น”*
ปัญญาบัณฑิต

“ทำงาน กินเงินเดือน ก็แค่นั้น”

นี่คือ คำพูดของคุณชลธิดา โพธิ์สมภรณ์ (คุณอุ้ย) คู่ชีวิตของคุณกฤษฎา โพธิ์สมภรณ์ ซึ่งเป็น DMD และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทศรีราชา คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างงานโลหะในโรงกลั่นน้ำมัน โรงงานปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า โรงแยกก๊าซ มูลค่าหลายพันล้านบาท

ผมรู้จักคุณอุ้ย มานานแล้ว คุณอุ้ยเริ่มด้วยการเป็นพนักงานบริษัทไทยออยล์ (หลังจบเศรษฐศาสตร์จาก University of Illinois) เช่นเดียวกับสามี แต่ทั้งคู่ก็ได้ทิ้ง “ความเป็นพนักงานลูกจ้างที่กินเงินเดือน” มาเป็น “ผู้ประกอบการ” จากกิจการเล็กๆ จนเติบโตใหญ่ในปัจจุบัน

ทุกวันนี้บริษัทศรีราชา คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่เริ่มจากงานซ่อมบำรุงในโรงกลั่นน้ำมัน แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นผู้รับเหมารายใหญ่ที่ก่อสร้างโรงงานประเภทท่อน้ำมัน โรงกลั่น งานเหล็ก จนวันนี้เป็นงานที่เกี่ยวกับ Mechanical Engineering มือหนึ่งของไทย

คุณอุ้ย เล่าให้ฟังอย่างภาคภูมิใจว่า ตอนนี้รับแต่งงาน Premium ซึ่งอาศัยฝีมือ และคุณภาพงานเท่านั้น เพราะโรงกลั่นน้ำมันทุกแห่งต้องมี Safety สูงสุด ดังนั้นถ้าไม่มีคุณภาพก็ไม่มีใครจ้างเราทำ

คุณอุ้ยยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ถ้าไม่ใช่งาน Premium เราก็ไม่รับ ทุกวันนี้เราอยู่ได้เพราะชื่อเสียงที่บอกต่อๆ กันจริงๆ จนถึงขนาดมีการขยายงานไปต่างประเทศที่ “มาดากัสการ์” เป็นงานหลายพันล้านบาท ตอนนี้เจ้าของงานยังว่าจ้างให้เราอยู่ช่วยงานด้านซ่อมบำรุงต่อไป โดยเรายังมีช่างฝีมือ (ที่ต้องสอบผ่านมาตรฐาน) และวิศวกรอยู่ที่มาดากัสการ์มากกว่า 200 คน

เมื่อได้โอกาส ผมก็แอบถามคุณอุ้ยถึงชีวิตส่วนตัวว่า ลูกสาวแต่งงานไปแล้วทำใจได้หรือ ไม่เหงาหรือ คุณอุ้ยตอบอย่างมั่นใจว่า ไม่เคยเหงาเลย เพราะเราผูกพันกันด้วยความรักจริงๆ แม้จะแต่งงานอยู่บ้านสามี แต่ก็ยังไปมาหาสู่กันทุกบ่อย เราผูกพันกันด้วยใจ “อุ้ยรักลูก ลูกก็รัก และอุ้ยก็รู้ว่าลูกรักแม่มาก”

คุณอุ้ยยังเล่าต่ออีกว่า “ทุกวันนี้ลูกสองคนมีชีวิตที่ดี และมีความสุข เพราะเราเลี้ยงลูกมาอย่างใกล้ชิดมากตลอดยี่สิบปีเต็ม และเป็นทุกวันที่เรามีความสุข และมีความหมาย ตื่นเข้ามาได้นั่งรถไปส่งลูกที่โรงเรียน ลูกมีการบ้านอะไร ต้องเรียนพิเศษอะไร เราดูแลหมดหรือแม้กระทั่งเขาต้องทำโปรเจกต์เพื่อสมัครเรียนมหาวิทยาลัยก็ช่วยกันทำ เพราะฉะนั้น สำหรับอุ้ย ไม่เคยมีคำว่าทำตามหน้าที่แม่ มีแต่การเลี้ยงลูกด้วยความรักจากใจ เพราะความรักคือพลังสำคัญที่สุดของชีวิตที่ทำให้เราสามารถทำทุกอย่างในโลกนี้ได้”

“อุ้ยได้สอนลูกเสมอว่า คนเราตื่นเข้ามาต้องมีจุดมุ่งหมายในการดำรงชีวิตที่จะทำอะไร ถ้าตื่นมาแบบไร้จุดหมายพลังชีวิตจะหายไปเหมือนคนเบลอล่องลอยไปวันๆ แบบนั้นไม่ได้นะ”

คุณอุ้ย ได้ทิ้งท้ายว่า “ชีวิตที่มีทุกอย่างได้ในวันนี้ เพราะเติบโตมาจากความรักความอบอุ่นจริงๆ” และจบลงด้วยการตอกย้ำว่า “ที่มีวันนี้ได้ เพราะฝีมือและคุณภาพ”

Just One More Step **ครับผม!** 